

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๕๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านสังคม

๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำเงินจากแหล่งต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เช่น เงินงบประมาณ เงินกองทุน มาใช้ในการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

๒. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับติดตามการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น กระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการนำระบบเทคโนโลยี สแกนผ่านตามาใช้ประโยชน์ กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า นั้น ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์เก็บข้อมูลด้านอัตลักษณ์ (สแกนใบหน้า/ม่านตา) เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มเก็บข้อมูลแรงงานประมงก่อนขยายไปสู่แรงงานอื่น ๆ ให้ครบทุกประเภท

ด้านเศรษฐกิจ

๓. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้มีการทำเกษตรกรรมทางเลือกชนิดอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา โดยให้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการยึดคืนพื้นที่ป่าภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและให้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

๔. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ร่วมกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบมุ่งเป้าและยั่งยืน (Precision Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นั้น ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วย เช่น การจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีส่วนร่วมในการนำส่งเงินแก่สถาบันการเงินหรือกองทุนดังกล่าวด้วย

๕. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินผลการจัดพระราชรัฐสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการของประชาชนในช่วง ๓ เดือนแรก และนำข้อมูลสัดส่วนการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละประเภทสินค้าและบริการมาประกอบการปรับปรุงสัดส่วนการจัดสรรเงินช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รับไปพิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะต่อไป เช่น การปรับเพิ่มวงเงิน การปรับปรุงประเภทของสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น การเพิ่มร้านค้าที่ประชาชนสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อสินค้าและบริการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบที่รอบคอบ รัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริตด้วย

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๖. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปฏิรูปกิจการตำรวจ ใน ๓ ด้านหลัก คือ (๑) ด้านองค์กร (๒) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (๓) ด้านบุคลากร จากการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ในแต่ละครั้งด้วย เพื่อจะได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วต่อไป นั้น

ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ และนายวิษณุ เครืองาม) ประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เพื่อให้พิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิรูปตำรวจ โดยแยกภารกิจด้านงานสอบสวนออกมาให้ชัดเจน โดยอาจให้บุคคลจากภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่มีความรู้ความสามารถทางนิติศาสตร์และการพิจารณาอาชญากรรมมาปฏิบัติหน้าที่ในงานสอบสวนได้

๗. ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน นั้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการเร่งสำรวจพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง และให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมต่อสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ด้วย

๗.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ดำเนินมาตรการเชิงป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดทำแผนการระบายน้ำ แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมแผนอพยพประชาชนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจำเป็นด้วย

๗.๓ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหาย รวมทั้งส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

๘. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดังนี้

๘.๑ ขยายหรือขุดลอกคูคลองที่เป็นทางระบายน้ำต่าง ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ำ เช่น บริเวณบึงสีไฟ บึงบอระเพ็ด ลุ่มน้ำห้วยหลวง

๘.๒ นำโครงการเกี่ยวกับการจัดทำคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว

๘.๓ ศึกษาความเหมาะสมและพิจารณาจัดทำแนวทางการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่ทะเลอ่าวไทยเพิ่มเติมอีกเส้นทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๓๓ (สุกัญญา) ๑๙๕๔ (อุษยาทร, จิตาภา) ๑๕๓๒ (บุษกร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th